

THU NGÂN SÁCH NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM Cần quyết liệt và triệt để hơn

Đến hết tháng 10/2019, tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện 6.102,9 tỷ đồng, đạt 96,7% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí và thu khác đạt 4.556,9 tỷ đồng, đạt 85,8% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018. Chính vì thế, để hoàn thành dự toán với tổng thu ngân sách 6.312 tỷ đồng, trong những tháng cuối năm ngành Thuế phải quyết liệt và triệt để hơn nữa trong công tác thu ngân sách, từ đó thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.



Công ty Cổ phần Xăng dầu Thái Bình luôn thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

ĐẾN HẾT THÁNG 10/2019:

- Nhiều chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (tổng thu 461 tỷ đồng, đạt 107% dự toán), thu tiền sử dụng đất (tổng thu 1.546 tỷ đồng, đạt 154,6% dự toán), thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh (tổng thu 1.569 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2018)...
- Một số doanh nghiệp có số nợ lớn là: Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP (nợ ngân sách 226 tỷ đồng, tăng 122,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen (nợ ngân sách 389 tỷ đồng, tăng 7,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018)...
- Toàn ngành đã ban hành gần 3.000 quyết định cưỡng chế nợ thuế, thu gần 77 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó 2.538 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và 424 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
- Toàn ngành đã kiểm tra tại trụ sở của 390 đơn vị, đạt 71% kế hoạch, qua đó xử lý 196,8 tỷ đồng, trong đó truy thu và xử phạt hành chính 35,3 tỷ đồng, giảm lỗ, giảm khấu trừ, loại số thuế không được hoàn 161,5 tỷ đồng;
- Toàn ngành đã thanh tra tại 35 đơn vị, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2018, qua đó đã xử lý 103,6 tỷ đồng, trong đó truy thu và xử phạt hành chính 40 tỷ đồng, giảm lỗ, giảm khấu trừ 63,6 tỷ đồng.



Năm 2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen phấn đấu nộp 450 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Ảnh: THÀNH TÂM

Gương mẫu phát triển kinh tế

Cụ chiến binh (CCB) Phạm Văn Chiến, thôn Kỳ Nha, xã Thái Phúc (Thái Thụy) là điển hình học tập và làm theo gương Bác, tích cực phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Năm 2002, CCB Phạm Văn Chiến đầu tư phát triển kinh tế gia đình từ nghề làm mây tre đan. Ông chia sẻ: Thời gian đầu, gia đình tôi nhận nguyên liệu về để sơ chế rồi đem bán cho các doanh nghiệp khác để họ hoàn thiện sản phẩm, tuy nhiên, làm như vậy lợi nhuận không cao. Với mong muốn làm giàu từ nghề, tôi tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các cơ sở sản xuất mây tre đan, chủ động sản xuất ra các mẫu hàng, sau đó mang sản phẩm đi giới thiệu ở các tỉnh và tham gia gian

hàng trưng bày sản phẩm ở các hội chợ. Dần dần, tôi đã nhận được những đơn hàng đầu tiên, bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, thời gian đầu tôi gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, thiếu lao động. Vì vậy, tôi đã đến từng hộ dân vận động những lao động nhân rồi sản xuất các mặt hàng mây tre đan cho mình, giúp họ tăng thu nhập, dần dần mọi việc đi vào ổn định, sản xuất phát triển, quy mô mở rộng hơn. Hiện nay, cơ sở sản xuất mây tre đan của CCB Phạm Văn Chiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động của 7 xã trên địa bàn huyện Thái Thụy. Người làm được ít sản phẩm thu

nhập bình quân từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng, người cao từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng.

Bà Vũ Thị Viễn, thôn Xuân Phố, xã Thái Phúc là người tham gia làm mây tre đan cho cơ sở sản xuất mây tre đan của CCB Phạm Văn Chiến chia sẻ: Trước kia thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, kinh tế eo hẹp. Giờ tôi làm thêm mây tre đan nên hàng tháng cũng có thêm 1,5 triệu đồng. Làm các sản phẩm mây tre đan xuất khẩu không khó, chỉ cần chú ý quan sát cách đan thì ai cũng làm được, lại có thêm nguồn thu nhập nên chúng tôi sẽ gắn bó lâu dài với nghề này.

Đầu năm 2018, CCB Phạm Văn Chiến mua thêm đất, xây dựng nhà kho chứa nguyên vật liệu tiếp tục mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm 2 máy nhuộm với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, có máy móc hỗ trợ nên sản phẩm làm ra nhiều hơn. Nếu như trước kia một năm gia đình ông nhập hơn 70 tấn nguyên liệu, tạo ra hơn 140.000 sản phẩm các loại thì hiện nay một năm xuất bán hơn 200.000 sản phẩm từ mây tre đan. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về từ 200 - 400 triệu đồng.

CCB Phạm Văn Chiến chia sẻ thêm: Hiện nay, người tiêu dùng có xu thế

quay trở lại sử dụng những sản phẩm thủ công truyền thống có nguồn gốc từ thiên nhiên, đây chính là cơ hội để nghề mây tre đan truyền thống có bước phát triển mới. Để giúp các làng nghề phát triển theo hướng bền vững, tôi mong các cấp, các ngành tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho người lao động... để từng bước cải tiến mẫu mã, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tăng thu nhập, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Ông Hà Ngọc Long, Chủ tịch Hội CCB xã Thái Phúc đánh giá: CCB Phạm Văn Chiến là người năng động, sáng tạo, mạnh dạn

phát triển kinh tế gia đình. Bản thân ông cũng là người nhiệt tình tham gia công tác tình nghĩa, giúp đỡ hội viên

khó khăn, tích cực vận động người thân tham gia xây dựng nông thôn mới, được nhân dân quý mến. Hàng

năm ông đều được UBND xã và Hội CCB xã khen thưởng.

HỒNG QUÂN



Cơ sở sản xuất mây tre đan của CCB Phạm Văn Chiến tạo việc làm hơn 600 lao động.

“ Để hoàn thành dự toán thu ngân sách, trong những tháng cuối năm, ngành Thuế tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương thu hồi triệt để các khoản thu theo kết luận của thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt là của Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu các khoản thuế mới phát sinh; tổ chức và soát các hộ kinh doanh trên cơ sở đó tổ chức thu các khoản thuế cho sát với thực tế.

(Đồng chí Tạ Ngọc Giáo, Giám đốc Sở Tài chính)

Theo dự toán thu ngân sách năm 2019 được Bộ Tài chính giao, trong 2 tháng cuối năm, nếu không kể thu tiền sử dụng đất thì mỗi tháng bình quân ngành Thuế cần phải thu 823 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với số thu bình quân trong 10 tháng đầu năm. Ông Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Đến hết tháng 10/2019, tổng thu ngân sách nếu không kể thu tiền sử dụng đất toàn huyện đạt 57 tỷ đồng, đạt 99% dự toán pháp lệnh, đạt 112% so với cùng kỳ năm 2018. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, huyện Vũ Thư đã quyết liệt triển khai các giải pháp thu ngân sách, thực hiện rà soát các khoản thu, các sắc thuế phát sinh trên địa bàn nhằm khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn. Từ nay đến cuối năm, huyện Vũ Thư phấn đấu sẽ vượt dự toán khoảng 10% trở lên; do đó, thời gian tới, huyện sẽ tập trung chỉ đạo rà soát các hộ kinh doanh, trên cơ sở đó đưa các hộ kinh doanh mới vào lập bộ năm 2020 đồng thời điều chỉnh mức thu thuế cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của từng hộ kinh doanh; đẩy mạnh hơn nữa công tác thu nợ thuế, đặc biệt là việc thu hồi các khoản thuế theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước; tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp, bảo đảm

nộp sát số thuế phát sinh, hạn chế gia tăng nợ mới. Không chỉ phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc chỉ đạo thu triệt để các nguồn thu trên địa bàn, với số phải thu rất lớn như vậy nên ngành Thuế cũng phải quan tâm hơn nữa đến công tác thu nợ, thường xuyên rà soát các khoản nợ thuế của từng đơn vị, trên cơ sở đó có biện pháp đôn đốc và xử lý phù hợp; tiếp tục cung cấp các doanh nghiệp có số thuế nợ lớn tới các sở, ngành để phối hợp đôn đốc thu theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, phối hợp với cơ quan công an các cấp có biện pháp xử lý các doanh nghiệp ngừng nghỉ, bỏ trốn nhưng còn nợ thuế và các hộ gia đình cá nhân kinh doanh qua mạng có nguồn thu từ nước ngoài còn nợ thuế. Ngoài ra, ngành Thuế cũng chú trọng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế; hiện đại hóa và cải cách hành chính trong toàn ngành; xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, tập trung, thống nhất, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế; tích cực tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách thuế mới tới người nộp thuế, từ đó giúp người nộp thuế thực hiện tốt hơn nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

MINH HƯƠNG

Một số lưu ý trong chăm sóc nuôi dưỡng gia cầm giai đoạn chuyển mùa thu đông

Thời tiết giai đoạn chuyển mùa từ mùa thu sang mùa đông có nhiều thay đổi: nắng mưa xen kẽ, kết hợp có các đợt không khí lạnh làm cho gia cầm không kịp thích nghi, sức đề kháng giảm; ngoài ra điều kiện vệ sinh không bảo đảm do mưa lớn kéo dài làm cho vi khuẩn, vi rút phát triển và gây bệnh cho đàn gia cầm. Vì vậy, để bảo đảm sức khỏe và nâng cao sức đề kháng cho đàn gia cầm trong thời điểm giao mùa, người chăn nuôi cần áp dụng đồng bộ một số biện pháp sau:

1. Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi

Thường xuyên quét dọn chuồng trại, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng ở khu vực chăn nuôi. Định kỳ phun thuốc sát trùng (1 tuần từ 1 - 2 lần) toàn bộ diện tích chuồng nuôi và xung quanh để hạn chế mầm bệnh.



Ảnh minh họa

Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ chăn nuôi, định kỳ xử lý bằng hóa chất hoặc úp phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

Xử lý chất thải chăn nuôi bằng các biện pháp thích hợp trước khi thải ra môi trường.

Cần che chắn chuồng trại cẩn thận, tránh mưa tạt, gió lùa; khi nhiệt độ môi trường giảm cần giữ ấm cho đàn vật nuôi nhất là gia cầm non.

2. Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng

Chỉ tái đàn gia cầm khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết như chuồng nuôi đã được vệ sinh sạch sẽ, quét nước vôi, phun thuốc sát trùng và để trống chuồng từ 15 - 21 ngày; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chăn nuôi như máng ăn, máng uống, cót quây, chụp sưởi... Cần nuôi cách ly đàn gia cầm mới mua về từ 15 - 21 ngày, nếu khỏe mạnh mới cho nhập đàn.

Nuôi nhốt với mật độ vừa phải: giai đoạn úm 50 - 60 con/m²; gia cầm đạt khối lượng 0,5 - 1kg/con nuôi với mật độ từ 8 - 12 con/m²; gia cầm đạt khối lượng 2 - 3kg/con nuôi với mật độ từ 3 - 5 con/m²; gà đẻ nhốt 4 con/m².

Cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống sạch cho đàn gia cầm. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp cần phải cho gia cầm uống nước ấm có bổ sung Vitamin và chất điện giải để nâng cao sức đề kháng.



Ảnh minh họa

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe của đàn gia cầm để phát hiện sớm và điều trị kịp thời những con bị bệnh.

3. Phòng bệnh cho đàn gia cầm

Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho gia cầm theo từng giai đoạn, từng loài vật nuôi đúng lịch nhằm tăng khả năng miễn dịch chống lại bệnh dịch; đối với gà dùng vắc-xin phòng bệnh Gumboro, Newcastle, cúm gia cầm, đậu, viêm thanh khí quản truyền nhiễm, viêm khí quản truyền nhiễm...; đối với vịt, ngan dùng vắc-xin phòng bệnh viêm gan, dịch tả, cúm gia cầm...

Sử dụng kháng sinh hòa vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn để phòng một số bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi đột ngột như: bệnh tụ huyết trùng, hen, tiêu chảy (cần lưu ý thời gian ngưng thuốc trước khi xuất bán).

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình